

บอร์ดกองทุนเสมอภาค 25 ล้านจ่ายนศ.พยาบาล-ครูอัตราจ้าง 311 คน

● นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย. 2562

“การุณ” ถก บอร์ดกองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิต อนุมัติจ่ายเงิน 25 ล้านบาทให้นักศึกษาพยาบาลและค่างครูอัตราจ้าง รวม 311 คน เผย ก.ย.นี้ ดำเนินคดีความผิดทางละเมิดกับผู้เกี่ยวข้องของการเบิกจ่ายเงินกองทุนที่ผ่านมา กว่า 10 ราย

วันนี้ (28 มิ.ย.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิต ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิตให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนแต่ยังไม่ได้รับเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 252 คน และค่างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 59 คน รวม 311 คน เป็นเงิน 25,029,734 ล้านบาท จำแนกเป็น ทุนพยาบาล 14,970,000 ล้านบาท และ ค่างครูอัตราจ้าง 10,059,734 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีพิธีการจ่ายเงินให้แก่ นักศึกษาพยาบาลและครูอัตราจ้างในวันที่ 8 ก.ค.นี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระบวนการตรวจสอบสิทธิผู้รับทุนนั้นเราได้มีการจัดทำคู่มือกองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิตขึ้น ซึ่งมีการดำเนินการ 6 ขั้นตอนอย่างรัดกุม ได้แก่ 1.ศธ.แจ้ง สธ.และ สพฐ.ดำเนินการตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับทุน 2.ให้แบบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิและรับรองสำเนาที่ถูกต้อง 3.ให้มีผู้รับรองประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา 4.ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบรับเงินและยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง 5.สธ.และ สพฐ.ส่งรายละเอียดและเอกสารแบบมายังศธ.และ 6.มีฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมอภาคจากนี้ไปจะเหลือการจ่ายทุนให้แก่ นักศึกษาพยาบาลเท่านั้น ส่วนครูอัตราจ้างเดิมอบให้ สพฐ.ไปจัดสรรงบประมาณดำเนินการเอง เนื่องจากกองทุนมีดอกผลลดน้อยลงแล้วจึงอาจไม่เพียงพอ

“ส่วนการดำเนินการคดีกับนางรจนา สินที อดีตข้าราชการระดับ 8 ที่ดูแลกองทุนเสมอนั้นที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึง เพราะเรื่องนี้อยู่ในความผิดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ป.ป.ท.ก็เข้ามาขอมูลจากศธ.เพิ่มเติม แต่ในเดือน ก.ย.นี้จะมีการดำเนินการความผิดทางละเมิดกับผู้เกี่ยวข้องของการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมอภาคที่ผ่านมา ประมาณ 10 ราย” นายการุณ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562](#)